

ประจำวันที่ 5-11 เมษายน 2560

กรม.อนุมัติกรอบงบประมาณการผลิตและการตลาดข้าวครบวงจรต่อเนื่อง 5 ปีรวม 2.59 หมื่นลบ.

นายณัฐพร จาตุศรีพิทักษ์ ที่ปรึกษา รมว.พาณิชย์ เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติเห็นชอบโครงการที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอคือโครงการภายใต้แผนการผลิตและตลาดข้าวครบวงจร ปี 2560/61 โดยเห็นชอบกรอบวงเงินงบประมาณสำหรับการดำเนินการต่อเนื่อง 5 ปี (2560-2564) จำนวน 25,871 ล้านบาท และขณะเดียวกันยังอนุมัติงบกลางปี 60 จำนวน 1,087 ล้านบาท

สำหรับดำเนินการ 3 โครงการภายใต้กรอบงบประมาณดังกล่าว ประกอบด้วย 1.โครงการส่งเสริมการใช้เมล็ดข้าวหอมมะลิคุณภาพดี จุดประสงค์เพื่อเพิ่มผลผลิตให้กับเกษตรกร เพราะปัจจุบันชาวนาใช้เมล็ดพันธุ์คุณภาพไม่ดี ทำให้ได้ผลผลิตน้อย โดยโครงการนี้มีกลุ่มเป้าหมาย คือ เกษตรกรในพื้นที่ 21 จังหวัด รวมทั้งหมด 6 หมื่นครัวเรือน พื้นที่ 3 แสนไร่ ระยะเวลาดำเนินการ เดือน มี.ค.-ต.ค.60

วิธีดำเนินการ คือ จะคัดเลือกเกษตรกรที่อยู่ห่างไกลไม่สามารถเข้าถึงแหล่งผลิตเมล็ดพันธุ์คุณภาพดี และมีการเก็บเมล็ดพันธุ์ข้าวไว้ใช้เองต่อเนื่อง 3 ปีขึ้นไป โดยที่กรมการข้าวจะจำหน่ายเมล็ดพันธุ์ให้ในราคาถูก คือ กิโลกรัมละ 10 บาท และรัฐจะสมทบข้าวเมล็ดพันธุ์อีกกิโลกรัมละ 12 บาท เกษตรกรเข้าร่วมโครงการรายละไม่เกิน 5 ไร่ๆ ละไม่เกิน 15 กิโลกรัม วงเงินงบประมาณทั้งหมด 57 ล้านบาท

2.โครงการส่งเสริมระบบการเกษตรแบบแปลงใหญ่ ซึ่งการทำเกษตรแบบแปลงใหญ่ จะทำให้เพิ่มผลผลิตต่อไร่ และลดต้นทุนการผลิต ซึ่งจะสนับสนุนให้เกษตรกรรวมกลุ่มทำการผลิตและบริหารจัดการร่วมกัน โดยกลุ่มเป้าหมายคือเกษตรกรผู้ปลูกข้าว พื้นที่ทั้งหมด 70 จังหวัด จำนวนประมาณ 1.5 ล้านราย พื้นที่ 19 ล้านไร่ ในปี 64

ทั้งนี้ เกษตรกรต้องมีการรวมตัวตั้งแต่ 30 คนขึ้นไป มีพื้นที่รวมกัน 300 ไร่ขึ้นไป โดยไม่จำเป็นต้องมีแปลงติดกันเป็นผืนเดียวแต่ควรมีพื้นที่อยู่ในชุมชนใกล้เคียงกัน วิธีการดำเนินการ จะมีการจัดทำข้อมูลการผลิต พัฒนาผู้จัดการแปลง พัฒนาการผลิตข้าว สนับสนุนเมล็ดพันธุ์-เครื่องจักรกลการเกษตร สนับสนุนการปรับระดับพื้นที่นา ส่งเสริมการผลิตปุ๋ยอินทรีย์และปุ๋ยชีวภาพ บริหารจัดการศัตรูข้าว ถ่ายทอดความรู้ วงเงินงบประมาณทั้งสิ้น 16,117 ล้านบาท

3.โครงการส่งเสริมการผลิตข้าวอินทรีย์ ระยะเวลาโครงการต่อเนื่อง 5 ปีเช่นกัน เนื่องจากข้าวอินทรีย์นอกจากเป็นข้าวที่ปลอดภัยแล้ว ยังราคาดีกว่าข้าวปกติด้วย เป้าหมาย คือ เกษตรกร 66,700 ราย พื้นที่ 1 ล้านไร่ ภายในปี 64 วิธีการดำเนินการ คือ คัดเลือกเกษตรกรที่รวมกลุ่ม 5 คนขึ้นไป พื้นที่ไม่ต่ำกว่า 100 ไร่ สนับสนุนเมล็ดพันธุ์ข้าว 15 กิโลกรัมต่อไร่ และอุดหนุนเงินให้แก่เกษตรกรเพื่อชดเชยรายได้ รายละไม่เกิน 15 ไร่ๆ ละไม่เกิน 9 พันบาท แบ่งจ่าย 3 ปี ปีแรก 2 พันบาท ปีที่ 2 จำนวน 3 พันบาท และปีที่ 3 จำนวน 4 พันบาท โดยจะมีการประเมินผลงานทุกปี วงเงินงบประมาณทั้งสิ้น 9,696 ล้านบาท

"ท่านนายกรัฐมนตรีได้สั่งกำชับให้มีการประเมินผลของโครงการทุกๆปี โดยให้สำนักบริหารนโยบายของนายกรัฐมนตรี (PMDU) เป็นผู้รวบรวมข้อมูล และหากผลงานออกมาไม่ดีก็จะหยุดโครงการทันที" นายณัฐพร กล่าวที่มา สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ)

พาณิชย์ เชิญผู้ซื้อ-ผู้นำเข้าข้าวและมันสำปะหลังร่วมงานไทยเฟ็กซ์ พร้อมเจรจาจับคู่ธุรกิจ

นางอภิรดี ตันตราภรณ์ รัฐมนตรีพาณิชย์ เปิดเผยว่า ได้สั่งการให้กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ มอบหมายให้ผู้อำนวยความสะดวกสำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ หรือทูตพาณิชย์ เชิญผู้ซื้อ ผู้นำเข้าสินค้าที่เกี่ยวข้องกับข้าว ผลิตภัณฑ์ที่ทำจากข้าว มันสำปะหลังและผลิตภัณฑ์มันแปรรูป ให้เดินทางมาร่วมชมงานแสดงสินค้าอาหาร 2560 ซึ่งจะจัดขึ้นในวันที่ 31 พ.ค. - 4 มิ.ย.60 ณ อิมแพค เมืองทองธานี เพื่อผลักดันให้มีการส่งออกสินค้าอาหารได้เพิ่มขึ้น โดยเฉพาะสินค้าข้าว ผลิตภัณฑ์ที่ทำจากข้าว มันสำปะหลัง และผลิตภัณฑ์มันแปรรูป ที่จะมีการนำมาจัดแสดงในงานนี้เป็นจำนวนมาก

"ขอให้ทูตพาณิชย์ไปเชิญผู้ซื้อ ผู้นำเข้า ให้มาร่วมชมงาน เพราะงานไทยเฟ็กซ์ปีนี้ นอกจากเป็นการแสดงสินค้าอาหารและอาหารที่มีนวัตกรรมของไทยหลากหลายแล้ว ยังมีการจัดแสดงในส่วนของอาหารที่ทำจากข้าวที่มีการใส่นวัตกรรมเข้าไปเป็นจำนวนมาก จึงอยากให้มีการขยายตลาดในส่วนนี้ให้ได้เพิ่มขึ้น โดยขอให้มีการจัดการเจรจาจับคู่ธุรกิจในช่วงการจัดงาน เพื่อผลักดันให้มีการส่งออกเพิ่มขึ้นด้วย" รัฐมนตรีพาณิชย์ ระบุ

นางอภิรดี กล่าวว่า กระทรวงฯ มีแผนที่จะขยายตลาดส่งออกข้าว รวมถึงผลิตภัณฑ์ที่ทำจากข้าว เพื่อหาตลาดรองรับให้กับผลผลิตข้าวนาปรังที่กำลังทยอยออกสู่ตลาดในขณะนี้ โดยจะมีการเจรจาให้เงินเร่งนำเข้าข้าวตามสัญญารัฐต่อรัฐ (จีทูจี) ในส่วนที่เหลือเพิ่มขึ้น การเข้าร่วมประชุมเพื่อขายข้าวให้กับรัฐบาลฟิลิปปินส์ ที่ขณะนี้มีความโน้มที่จะนำเข้าข้าวเพิ่มขึ้น โดยเฉพาะข้าวคุณภาพดี การผลักดันการส่งออกข้าวไปยังตลาดในอาเซียน ตะวันออกกลางและแอฟริกาให้ได้เพิ่มขึ้น

นอกจากนี้ จะมีการจัดคณะผู้แทนการค้าข้าว เดินทางไปเจรจาและหารือกับประเทศเป้าหมายเป็นรายประเทศ ซึ่งขณะนี้กรมการค้าต่างประเทศกำลังอยู่ระหว่างการจัดทำแผนงาน ซึ่งคาดว่าจะหลังจากสงกรานต์ไปแล้ว จะมีความชัดเจนมากขึ้น

ขณะเดียวกัน ในช่วงวันที่ 28-30 พฤษภาคม 2560 กระทรวงพาณิชย์ โดยกรมการค้าต่างประเทศ ได้กำหนดจัดงานThailand Rice Convention 2017 โดยจะมีการเชิญผู้ซื้อ ผู้นำเข้า ผู้ประกอบการค้าข้าว ผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์และนวัตกรรมข้าวจากทั่วโลกให้เดินทางมาร่วมงาน ซึ่งคาดว่าจะช่วยกระตุ้นให้เกิดการซื้อขายข้าวไทยอีกทางหนึ่งด้วย

ที่มา สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ)

มีโอกาสขายเพิ่ม! “พาณิชย์” เผยฟิลิปปินส์มีแผนนำเข้าข้าวปีนี้ 1-1.3 ล้านตัน ชี้ไทยส่งออกได้มากขึ้นแน่

นายกีรติ รัชโน รองอธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ เปิดเผยว่า เมื่อเร็วๆ นี้ กรมฯ ได้ร่วมกับสมาคมผู้ส่งออกข้าวไทยเดินทางเยือนสาธารณรัฐฟิลิปปินส์เพื่อหารือกับองค์การอาหารแห่งชาติของฟิลิปปินส์ (National Food Authority: NFA) ซึ่งเป็นหน่วยงานของรัฐที่นำเข้าข้าว และผู้นำเข้าข้าวภาคเอกชน ซึ่งผลจากการหารือกับประธาน NFA ทราบว่า ในปีนี้ NFA มีแผนจะนำเข้าข้าวจากต่างประเทศเพิ่มขึ้นจากเดิม 4.5 แสนตัน ในปี 2559 เป็น 1-1.3 ล้านตัน ในปี 2560 เพื่อความมั่นคงทางอาหารของประเทศ

"ในช่วงที่ผ่านมา NFA เปิดประมุลนำเข้าข้าวเป็นชนิดข้าวขาว 25% แต่ในปีนี้จะพิจารณาเปิดประมุลเพื่อนำเข้าข้าวคุณภาพดีขึ้น เช่น ข้าวขาว 5% 10% และ 15% ในปริมาณที่มากขึ้น ซึ่งการที่ NFA นำเข้าข้าวคุณภาพดีเพิ่มมากขึ้นจะส่งผลดีต่อการส่งออกข้าวของไทยทั้งในรูปแบบรัฐบาลต่อรัฐบาล (G to G) หรือเอกชนต่อ

เอกชน เพราะจะทำให้มีตลาดขนาดใหญ่มารองรับผลผลิตข้าวฤดูกาลผลิตใหม่ และเป็นสัญญาณเชิงบวกกระตุ้นราคาข้าวไทยทั้งระบบและส่งผลถึงราคาข้าวเปลือกที่เกษตรกรจะได้รับด้วย"

อย่างไรก็ตาม ล่าสุด ทาง NFA กำลังอยู่ระหว่างการพิจารณาช่วงเวลาที่เหมาะสมสำหรับการเปิดประมูลนำเข้าข้าว เนื่องจากขณะนี้ในช่วงที่ข้าวฤดูใหม่ของฟิลิปปินส์กำลังออกสู่ตลาด

นายกีรติกล่าวว่าการเดินทางเยือนฟิลิปปินส์ครั้งนี้ กรมฯ ได้นำผู้แทนสมาคมผู้ส่งออกข้าวไทยหรือกับผู้นำเข้าข้าวภาคเอกชนของฟิลิปปินส์เพื่อกระชับความสัมพันธ์และเจรจาธุรกิจการค้า แลกเปลี่ยนข้อมูลที่เป็นประโยชน์ในการเพิ่มมูลค่าการค้าข้าวระหว่างกัน รวมทั้งเผยแพร่ประชาสัมพันธ์มาตรฐานข้าวไทยฉบับใหม่ของกระทรวงพาณิชย์ ซึ่งผู้นำเข้าข้าวฟิลิปปินส์แจ้งว่าข้าวไทยได้รับการยอมรับในตลาดฟิลิปปินส์และต้องการนำเข้าข้าวจากไทยเพิ่มขึ้นประกอบกับตั้งแต่เดือนมิถุนายน 2560 เป็นต้นไป ฟิลิปปินส์จะยกเลิกมาตรการจำกัดปริมาณการนำเข้าข้าว (โควตา) ซึ่งจะเป็นโอกาสที่ดีสำหรับผู้ส่งออกข้าวไทยที่จะสามารถส่งออกข้าวไปฟิลิปปินส์ได้มากขึ้น หากข้าวไทยสามารถแข่งขันด้านราคากับประเทศคู่แข่งได้

นอกจากนี้ ฝ่ายไทยยังได้เสนอแนะให้ผู้นำเข้าข้าวของฟิลิปปินส์จัดตั้งสมาคมเพื่อจะเป็นหน่วยงานประสานความร่วมมือในการจัดทำแผนตลาดร่วมกันกับสมาคมผู้ส่งออกข้าวไทย เพื่อขยายตลาดข้าวไทยในฟิลิปปินส์ต่อไปด้วย

ทั้งนี้ ฟิลิปปินส์เป็นตลาดส่งออกข้าวที่สำคัญของไทยเฉลี่ยปีละ 4 แสนตัน โดยในช่วงเดือนมกราคม-กุมภาพันธ์ 2560 ไทยส่งออกข้าวไปฟิลิปปินส์ปริมาณ 1.93 แสนตัน เพิ่มขึ้นร้อยละ 89.22 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี 2559 ที่มีปริมาณ 1.02 แสนตัน

ที่มา Commerce News Agency

ศูนย์วิจัยกสิกรรมไทยจะส่งออกข้าวได้เกือบ 10 ล้านตัน จับตามผลิต-สต็อกโลกอาจกระทบราคา

ศูนย์วิจัยกสิกรรมไทย คาดว่า ผลผลิตข้าวนาปรังที่จะออกสู่ตลาดในช่วงปี 2560 นี้ (ปีเพาะปลูก 2559/60) น่าจะอยู่ที่ราว 6.8 - 7.8 ล้านตัน เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปีที่แล้วที่ข้าวนาปรังมีผลผลิตอยู่ที่ 3.8 ล้านตัน เนื่องจากปริมาณน้ำในเขื่อนที่อยู่ในสถานะที่ดีขึ้นทำให้ในปีนี้น้ำที่เพาะปลูกข้าวนาปรังทั่วประเทศทั้งในเขตและนอกเขตชลประทานล่าสุดรวมกันอยู่ที่ราว 11.3 ล้านไร่ ขณะที่ปีที่แล้วในช่วงเวลาเดียวกัน พื้นที่เพาะปลูกข้าวนาปรังอยู่ที่เพียง 5.55 ล้านไร่

สำหรับข้าวนาปี ศูนย์วิจัยกสิกรรมไทย คาดว่า ผลผลิตข้าวนาปีที่จะออกสู่ตลาดในช่วงครึ่งหลังของปี 2560 นี้ (ปีเพาะปลูก 2560/61) น่าจะอยู่ที่ราว 24.5 - 25.5 ล้านตัน โดยมีแนวโน้มลดลงเล็กน้อยจากปี 2559 ที่ผลผลิตของข้าวนาปีอยู่ที่ 25.4 ล้านตัน เนื่องจากมีความเป็นไปได้ที่จะเกิดภาวะเอลนีโญกำลังอ่อนในช่วงครึ่งหลังของปี 2560 ที่อาจทำให้เกิดฝนทิ้งช่วงได้ แต่คาดว่าจะไม่รุนแรงนัก โดยเฉพาะเมื่อเทียบกับการเกิดภาวะเอลนีโญกำลังแรงเมื่อปลายปี 2558

อย่างไรก็ตาม คงต้องติดตามสถานการณ์โดยเฉพาะสภาพภูมิอากาศที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในปัจจุบัน เพราะหากในช่วงครึ่งปีหลังสถานการณ์พลิกกลับเป็นสภาวะลานีญาหรือปริมาณฝนมากกว่าคาด ก็อาจทำให้ผลผลิตข้าวนาปีสูงกว่านี้ได้ นอกจากนี้ปัจจัยต่างๆ ข้างต้น ยังต้องติดตามสถานการณ์ราคาข้าวอย่างใกล้ชิด รวมถึงมาตรการช่วยเหลือเกษตรกรปรับเปลี่ยนพื้นที่ทำนาที่ไม่เหมาะสมของภาครัฐ เนื่องจากอาจเป็นแรงจูงใจให้เกษตรกรบางส่วน

หันไปปลูกพืชชนิดอื่นที่อาจให้ผลตอบแทนที่ดีกว่า อันเป็นเหตุให้พื้นที่เพาะปลูกข้าวลดลงและทำให้ผลผลิตข้าวต่ำกว่าที่คาดการณ์ได้

สำหรับทิศทางการส่งออกข้าวไทย ศูนย์วิจัยกสิกรไทย คาดว่า มูลค่าการส่งออกข้าวไทยในปี 2560 น่าจะใกล้เคียงกับปีก่อนหน้าที่มีมูลค่าราว 4,400 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ เนื่องจากปริมาณการส่งออกข้าวของไทยในปีนี้น่าจะใกล้เคียงกับปีก่อนหน้าที่ระดับเกือบ 10 ล้านตัน ในจำนวนนี้คาดว่าจะเป็นปริมาณขายแบบรัฐต่อรัฐหรือจีทูจีราว 1 ล้านตัน โดยตลาดข้าวไทยที่สำคัญอยู่ในทวีปแอฟริกา และเอเชีย ซึ่งเป็นภูมิภาคที่ไทยส่งออกข้าวเป็นมูลค่ารวมกันราว 80% ของมูลค่าส่งออกข้าวไทยทั้งหมด

ขณะที่ในส่วนของราคาส่งออกข้าวไทยยังเป็นเรื่องที่ต้องติดตามอย่างใกล้ชิด เนื่องจากอาจได้รับแรงกดดันจากผลผลิตและระดับสต็อกข้าวของโลกที่ยังมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น จากสภาวะอากาศที่เอื้ออำนวยต่อการปลูกข้าวมากขึ้นในปี นี้ รวมถึงนโยบายระบายสต็อกข้าวของประเทศต่างๆ ซึ่งเป็นอีกปัจจัยที่สำคัญและส่งผลกระทบต่อราคาส่งออกข้าวไทยได้

ทั้งนี้ ศูนย์วิจัยกสิกรไทย มองว่า ผลกระทบของภัยแล้งในช่วงปี 2558 ถึงกลางปี 2559 ที่เกิดขึ้นอย่างรุนแรงและหนักสุดในรอบ 20 ปีนั้น ทำให้เกิดผลกระทบต่อพืชผลทางการเกษตรของเกษตรกรไทยอย่างกว้างขวาง จึงเป็นที่น่าจับตามองว่าแนวโน้มของสถานการณ์น้ำในช่วง พ.ศ.-ธ.ศ. 2560 จะเป็นเช่นไร เพื่อนำมาซึ่งการเตรียมความพร้อมรับมือได้อย่างทันท่วงทีหากเกิดภัยแล้งขึ้น เนื่องจากสถานการณ์ภัยแล้งอาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อเกษตรกรธุรกิจเกี่ยวเนื่อง ตลอดจนเศรษฐกิจของประเทศไทยได้ ทั้งนี้ เพื่อประเมินว่าปีนี้จะเกิดปัญหาภัยแล้งอีกหรือไม่ อาจพิจารณาจากปัจจัยต่างๆ ดังต่อไปนี้

1) ปริมาณน้ำฝนสะสมในประเทศไทยตั้งแต่ต้นปีถึงปัจจุบันอยู่ในเกณฑ์ค่อนข้างดี โดยในช่วงต้นปี 2559 ที่เกิดปรากฏการณ์เอลนีโญกำลังแรง ปริมาณน้ำฝนสะสมทั้งประเทศอยู่ในระดับที่ต่ำกว่าค่าเฉลี่ยปกติ (พ.ศ. 2524-2553) ซึ่งทำให้เกิดภัยแล้งและส่งผลกระทบต่อผลผลิตทางการเกษตรของไทยเป็นอย่างมาก ขณะที่ตั้งแต่เดือนก.ย. 2559 จนถึงปัจจุบัน ปริมาณฝนสะสมยืนอยู่เหนือค่าเฉลี่ยปกติ ซึ่งช่วยให้ปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ 34 แห่งทั่วประเทศในเดือนมี.ค. 2560 อยู่ระดับที่สูงกว่าในช่วงเดียวกันของปี 2559

2) ปริมาณน้ำในเขื่อนของไทย ปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำของไทยอยู่ในเกณฑ์ปานกลาง โดย ณ วันที่ 17 มี.ค. 2560 ปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ทั้ง 34 อ่างทั่วประเทศอยู่ระดับ 42,550 ล้านลูกบาศก์เมตร หรือคิดเป็น 60% ของความจุ ขณะที่ปริมาณน้ำในอ่างที่ใช้ได้จริงจะอยู่ที่ 19,024 ล้านลูกบาศก์เมตร หรือคิดเป็น 27% ของความจุ ทั้งนี้ หากเทียบกับวันเดียวกันของปี 2559 1 ซึ่งเป็นช่วงที่เกิดภัยแล้งรุนแรงถือว่ามีปริมาณน้ำที่ใช้ได้จริงเพิ่มขึ้น และเมื่อพิจารณาถึงปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่สำหรับ 4 เขื่อนหลักในเขตลุ่มน้ำเจ้าพระยา อันได้แก่ เขื่อนภูมิพล เขื่อนสิริกิติ์ เขื่อนแควน้อยบำรุงแดน และเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ จะพบว่าปริมาณน้ำใช้ได้จริง 6,032 ล้านลูกบาศก์เมตร เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับวันเดียวกันของปี 2559 ซึ่งมีปริมาณน้ำใช้ได้จริงเพียง 2,660 ล้านลูกบาศก์เมตร

3) ดัชนีชี้วัดปรากฏการณ์เอลนีโญ – ลานีญา (Oceanic Niño Index: ONI) แสดงให้เห็นว่าในช่วงครึ่งหลังของปี 2560 มีโอกาสที่จะเกิดเอลนีโญกำลังอ่อน โดยดัชนี ONI เป็นดัชนีที่คำนวณจากค่าอุณหภูมิที่ผิวน้ำทะเล (Sea surface temperature: SST) ที่เปลี่ยนไปจากค่าอุณหภูมิผิวน้ำทะเลปกติของพื้นผิวมหาสมุทรแปซิฟิก (บริเวณโซน 3.4 หรือ Niño 3.4 region) ใช้เป็นตัวทำนายปรากฏการณ์และประเมินระดับความรุนแรงของเอลนีโญ – ลานีญาของโลก ซึ่งปรากฏการณ์เอลนีโญจะทำให้ปริมาณฝนของประเทศไทยส่วนใหญ่ต่ำกว่าค่าปกติ และในสภาวะที่เกิด

รุนแรงมากขึ้นก็จะทำให้ปริมาณฝนต่ำกว่าปกติมากขึ้น โดยจากข้อมูลล่าสุดค่าดัชนี ONI อยู่ที่ -0.41 (ขณะที่ดัชนี ONI ในช่วงก่อนหน้าเท่ากับ -0.73) 2 ซึ่งแสดงถึงการเข้าสู่สภาวะปกติ (Neutral)

ทั้งนี้ มีความเป็นไปได้สูงที่ช่วงครึ่งแรกของปี 2560 จะยังคงอยู่ในสภาวะปกติ ขณะที่ในช่วงครึ่งหลังของปี 2560 มีความเป็นไปได้ที่จะเป็นจุดเริ่มต้นในการเกิดสภาวะเอลนีโญกำลังอ่อน 3 หรืออาจอยู่ในสภาวะปกติต่อไป ขณะที่มีความเป็นไปได้ค่อนข้างน้อยที่จะเริ่มเกิดสภาวะลานีญาอีกครั้ง

จากปริมาณน้ำฝนที่ตกต่อเนื่องมาตั้งแต่ช่วงปลายปีที่แล้วทำให้ปริมาณน้ำที่ใช้ได้จริงของอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ทั้ง 34 อ่างทั่วประเทศในปี 2560 ยังคงอยู่ในระดับที่ค่อนข้างสูงเมื่อเทียบกับช่วงต้นปี 2559 อย่างไรก็ดี แม้ทางภาครัฐจะได้เตรียมแผนการช่วยเหลือภัยแล้งในด้านการเกษตรสำหรับปี 2560 ไว้ ไม่ว่าจะเป็นแผนการจัดสรรน้ำ แผนการเพาะปลูกพืชแผนการปฏิบัติการฝนหลวงสู้ภัยแล้ง และมาตรการช่วยเหลือภัยแล้งด้านการเกษตรแต่ผลการเพาะปลูกข้าวนาปรังทั่วประเทศในปัจจุบันที่อยู่ที่ระดับสูงกว่า 11 ล้านไร่ ขณะที่แผนการเพาะปลูกข้าวนาปรังอยู่ที่เพียง 6.93 ล้านไร่ ทำให้ทางกรมชลประทานต้องขอความร่วมมือเกษตรกรงดการเพาะปลูกข้าวนาปรังรอบที่ 2 และลดการส่งน้ำเพื่อการเกษตรเพราะอาจส่งผลกระทบต่อปริมาณน้ำที่ใช้เพื่อการอุปโภค-บริโภค ตลอดจนน้ำเพื่อการเพาะปลูกสำหรับข้าวนาปีหากเกิดฝนทิ้งช่วง

โดยสำหรับการเพาะปลูกข้าวในปี 2560 นี้ ศูนย์วิจัยกสิกรรมไทย มองว่า สำหรับข้าวนาปรัง (ปีเพาะปลูก 2559/60) ที่ปลูกในเขตชลประทานน่าจะไม่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้งเท่าใดนัก แต่จะมีความเสี่ยงสำหรับพื้นที่ที่จะเพาะปลูกข้าวนาปรังรอบที่ 2 จากกรณีที่ทางกรมชลประทานได้เริ่มลดการส่งน้ำเพื่อการเกษตรแล้ว รวมทั้งข้าวนาปรังที่ปลูกในพื้นที่นอกเขตชลประทาน สำหรับช่วงครึ่งหลังของปี 2560 มีความเป็นไปได้ที่จะเกิดสภาวะเอลนีโญกำลังอ่อน ซึ่งอาจทำให้เกิดฝนทิ้งช่วงได้ แต่คาดว่าจะไม่รุนแรงนัก ซึ่งหากภาครัฐและเกษตรกรติดตามสภาพภูมิอากาศอย่างใกล้ชิดและเตรียมความพร้อมในการรับมือภัยแล้งที่อาจเกิดขึ้นไว้เป็นอย่างดีแล้ว การเพาะปลูกข้าวนาปี (ปีเพาะปลูก 2560/61) ตั้งแต่ช่วงเดือนพ.ค. 2560 เป็นต้นไปนี้น่าจะผ่านพ้นไปได้ด้วยดี

ที่มา สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ)

เวียดนาม

ภาวะราคาข้าวในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาขยับขึ้น หลังจากที่มีฝนตกลงมาในพื้นที่เพาะปลูกที่สำคัญ ทำให้ข้าวมีความชื้นสูง และมีอุปสรรคในการขนส่ง โดยราคาข้าวขาว 5% อยู่ที่ระดับ 352-355 เหรียญสหรัฐต่อตัน เอฟโอบี เพิ่มขึ้นจากระดับ 348-350 เหรียญสหรัฐต่อตัน เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา

กระทรวงเกษตร (the Ministry of Agriculture and Rural Development) รายงานว่า การเก็บเกี่ยวข้าวในฤดูการผลิตฤดูหนาว-ฤดูใบไม้ผลิ (Winter-spring rice) ในพื้นที่เขตที่ราบลุ่มแม่น้ำโขงในปีนี้ คาดว่าจะมีปริมาณ 9.9 ล้านตัน ลดลงประมาณ 1.3% เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา โดยในช่วงนี้ได้เกิดฝนหลงฤดูตกลงมาในหลายพื้นที่ส่งผลให้ข้าวมีความชื้นและคุณภาพลดลง

ที่มา Oryza.com และสำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ นครโฮจิมินห์

กัมพูชา

มีรายงานว่า ผู้ส่งออกข้าวของกัมพูชาหลายรายกำลังดำเนินการเพื่อให้สามารถส่งออกไปยังประเทศจีนได้ จากที่ในขณะนี้ผู้ประกอบกานเพียง 26 รายเท่านั้นที่ผ่านการตรวจรับรองจากหน่วยงาน AQSIQ ของจีน และได้รับการขึ้นทะเบียนให้ส่งออกข้าวไปยังประเทศจีนได้ ซึ่งในตอนนี้มีผู้ประกอบการอีกประมาณ 55 รายที่มีความพร้อมในการตรวจรับรองแต่ต้องรอให้หน่วยงาน AQSIQ ของจีนส่งเจ้าหน้าที่เข้ามาตรวจรับรอง
ที่มา *Oryza.com* และ *Riceonline.com*

ฟิลิปปินส์

ประธานาธิบดี Duterte ได้สั่งการให้องค์การอาหารแห่งชาติ (the National Food Authority; NFA) ดำเนินการรับซื้อข้าวจากเกษตรกรในประเทศเพื่อเพิ่มสต็อกข้าวของประเทศให้เพียงพอแทนที่จะไปนำเข้าข้าวจากต่างประเทศ

ก่อนหน้านี้ NFA ระบุว่า ฟิลิปปินส์มีความต้องการนำเข้าข้าวจากต่างประเทศอีกประมาณ 490,800 ตัน เพื่อสำรองข้าวให้เพียงพอก่อนที่จะเข้าสู่ช่วงเดือนกรกฎาคม-กันยายน ซึ่งเป็นช่วงที่อุปทานข้าวในประเทศจะมีปริมาณลดลง โดย NFA ได้เสนอเรื่องเพื่อขอให้สภา NFA (the NFA Council) อนุมัติแผนการนำเข้าข้าว 250,000 ตัน ภายใต้สัญญาซื้อขายแบบรัฐบาลต่อรัฐบาล แต่จนถึงขณะนี้ สภา NFA ก็ยังไม่ได้มีการอนุมัติแผนการดังกล่าว
ที่มา *Oryza.com* และ *Riceonline.com*

อินเดีย

ภาวะราคาข้าวในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาขยับขึ้นเล็กน้อย ขณะที่ค่าเงินรูปียังคงอยู่ในระดับแข็งค่า ประกอบกับราคาข้าวเปลือกในประเทศยังคงอยู่ในระดับสูง โดยข้าวหนึ่ง 5% ราคาอยู่ที่ 375-380 เหรียญสหรัฐต่อตัน เพิ่มขึ้นจากระดับ 373-378 เหรียญสหรัฐต่อตัน เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา

กระทรวงเกษตรสหรัฐฯ (USDA) รายงานว่า ในปีการตลาด 2016/17 คาดว่าอินเดียจะมีผลผลิตข้าวประมาณ 106.5 ล้านตัน เนื่องจากสภาพอากาศเอื้ออำนวยต่อการเพาะปลูกมากกว่าปีที่ผ่านมา ส่วนในปี 2017/18 (ตุลาคม-กันยายน) คาดว่าผลผลิตจะลดลงเล็กน้อยเหลือประมาณ 106 ล้านตัน

ทางด้านการส่งออกนั้น ในปี 2016/17 คาดว่าจะมีประมาณ 9 ล้านตัน ประกอบด้วยข้าวขาวที่ไม่ใช่บาสมาตีประมาณ 5.2 ล้านตัน และข้าวบาสมาตีประมาณ 3.8 ล้านตัน ทั้งนี้ ในปีปฏิทิน 2016 (มกราคม-ธันวาคม) อินเดียส่งออกข้าวได้ประมาณ 10.04 ล้านตัน โดยตลาดหลักยังคงเป็นประเทศในแถบตะวันออกกลาง เช่น ซาอุดีอาระเบีย สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ อิรัก อิหร่าน เป็นต้น ตามด้วยตลาดในแถบแอฟริกา เช่น เบนิน เซเนกัล กินี ไอออร์โคสต์ โซมาเลีย แอฟริกาใต้ และประเทศเพื่อนบ้าน เช่น เนปาล เป็นต้น

ที่มา *Oryza.com* และ *Riceonline.com*

อิรัก

คณะกรรมการธัญพืชอิรัก (The Iraqi Grain Board) ได้เปิดการประมูลซื้อข้าวจำนวนอย่างน้อย 30,000 ตัน จากทุกประเทศ ในวันที่ 16 เมษายนนี้ โดยข้อเสนอจะต้องมีผลไปจนถึงวันที่ 20 เมษายน ส่วนการประมูลซื้อข้าวเมื่อวันที่ 5 มีนาคมที่ผ่านมา อิรักยังไม่ได้ซื้อข้าวจากแหล่งใด

ทั้งนี้ ในการประมูลในครั้งที่ผ่านๆ มา มีการยื่นข้อเสนอข้าวจากไทยจำนวนรวม 220,000 ตัน ในราคาระหว่าง 404.5-504 เหรียญสหรัฐต่อตัน ซึ่งเป็นราคาต่ำสุดในการยื่นเสนอทั้งหมด ตามด้วยข้าวจากอินเดีย 360,000 ตัน ในราคาระหว่าง 460-668 เหรียญสหรัฐต่อตัน ข้าวจากสหรัฐฯ 30,000 ตัน ในราคา 563 เหรียญสหรัฐต่อตัน Free Out (567 เหรียญสหรัฐต่อตัน Liner out) และ 32,000 ตัน ในราคา 563 เหรียญสหรัฐต่อตัน Free Out ข้าวจากอาร์เจนติน่า 30,000 ตัน ในราคา 555 เหรียญสหรัฐต่อตัน Free Out (559 เหรียญสหรัฐต่อตัน Liner out) และข้าวจากอูรุกวัย 63,000 ตัน ในราคาระหว่าง 556-556.5 เหรียญสหรัฐต่อตัน Free Out
ที่มา *Oryza.com* และ *Riceonline.com*

อิหร่าน

หน่วยงาน GTC (Government Trading Corporation) ของอิหร่าน ได้ประกาศเปิดประมูลซื้อข้าวจากประเทศไทยและอินเดียรวม 65,000 ตัน โดยจะซื้อข้าวหอมมะลิ 100% จากไทย 50,000 ตัน และข้าวจากอินเดีย 15,000 ตัน

ที่มา *Oryza.com*

ซาอุดีอาระเบีย

กระทรวงเกษตรสหรัฐฯ (USDA) รายงานว่า ในปีการตลาด 2016/17 คาดว่าซาอุดีอาระเบียจะมีความต้องการบริโภคข้าวประมาณ 1.37 ล้านตัน เพิ่มขึ้น 1% เมื่อเทียบกับจำนวน 1.35 ล้านตัน ในปี 2015/16 และคาดว่าจะเพิ่มเป็น 1.4 ล้านตัน ในปี 2017/18 เนื่องจากคาดว่าอัตราการเติบโตของจำนวนประชากรจะเพิ่มขึ้น 2.7% ขณะที่ภาวะเศรษฐกิจมีแนวโน้มดีขึ้น ประกอบกับคาดว่าจะมีผู้เดินทางเข้าประเทศมากขึ้นเพื่อร่วมในพิธีกรรมทางศาสนาซึ่งคาดว่าจะมีประมาณปีละ 8 ล้านคน และคาดว่าจะในปี 2019/20 จะเพิ่มขึ้นเป็น 15 ล้านคน

ทั้งนี้ ข้าวบาสมายังคงได้รับความนิยมมากที่สุดจากประชากรส่วนใหญ่ในประเทศ ขณะที่บางส่วนนิยมบริโภคข้าวจากสหรัฐฯ โดยในปี 2016 อัตราการบริโภคข้าวต่อคนต่อปีอยู่ที่ประมาณ 43 กิโลกรัม จากจำนวนประชากรทั้งหมดประมาณ 31.7 ล้านคน

การนำเข้าข้าวจะดำเนินการโดยบริษัทเอกชน โดยสามารถนำเข้าได้โดยเสรี และไม่มีภาษีนำเข้า โดยในปี 2015/16 มีการนำเข้าประมาณ 1.234 ล้านตัน ลดลงประมาณ 12% เนื่องจากสต็อกข้าวในประเทศยังคงมีปริมาณมาก ประกอบกับมีการเดินทางออกนอกประเทศของแรงงานต่างชาติ สำหรับในปี 2016/17 นี้ คาดว่าจะมีการนำเข้าข้าวประมาณ 1.32 ล้านตัน และในปี 2017/18 คาดว่าจะเพิ่มเป็น 1.39 ล้านตัน เนื่องจากคาดว่าจะมีการเดินทางเข้าประเทศเพื่อร่วมพิธีกรรมทางศาสนามากขึ้น

ทั้งนี้ อินเดียยังคงเป็นแหล่งนำเข้าข้าวรายใหญ่ ซึ่งคาดว่าในปี 2015/16 ข้าวจากอินเดียมีสัดส่วนประมาณ 75% หรือประมาณ 925,180 ตัน เนื่องจากประชากรซาอุดีอาระเบียนิยมบริโภคข้าวบาสมาก ซึ่งปริมาณส่งออกข้าวของอินเดียมายังซาอุดีอาระเบียมีสัดส่วนเป็นข้าวบาสมากถึง 85% ในส่วนของสหรัฐอเมริกานั้น ในปี 2016 ที่ผ่านมามีปริมาณส่งออกข้าวมายังซาอุดีอาระเบียได้เป็นอันดับสองแห่งหน้าประเทศปากีสถาน โดยมีปริมาณ 123,471 ตัน คิดเป็นสัดส่วนประมาณ 10% เพิ่มขึ้น 7% เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า โดยชนิดข้าวที่สหรัฐฯส่งมายังซาอุดีอาระเบียจะเป็นข้าวเหนียวมากที่สุด คิดเป็นสัดส่วนประมาณ 61% ของปริมาณส่งออกมายังซาอุดีอาระเบีย ขณะที่การส่งออกข้าวเมล็ดกลางก็มีปริมาณเพิ่มขึ้นเช่นกัน เนื่องจากความต้องการข้าวชนิดนี้ในตลาดซาอุดีอาระเบียเพิ่มมากขึ้นหลังจากที่

ประเทศอียิปต์มีมาตรการระงับการส่งออกข้าวเมล็ดกลาง ประกอบกับราคาข้าวเมล็ดกลางของสหรัฐอเมริการาคาถูกลง จึงทำให้มีการนำเข้ามากขึ้น

ในส่วนของ การนำเข้าจากปากีสถาน ซึ่งเคยเป็นผู้ส่งออกข้าวมายังซาอุดีอาระเบียมากเป็นอันดับสองนั้น ในปี 2015/16 มีจำนวน 104,032 ตัน ลดลงถึง 32% เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า ขณะที่การนำเข้าจากประเทศไทยมีจำนวน 69,259 ตัน ในปี 2015/16 ใกล้เคียงกับปีก่อนหน้าที่มีจำนวน 69,342 ตัน

ที่มา USDA, Oryza.com และ Riceonline.com

สหภาพยุโรป

สหภาพยุโรป (the European Union; EU) รายงานว่า การนำเข้าข้าวในปีการผลิต 2016/17 (ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน-31 สิงหาคม) ในช่วงวันที่ 1 กันยายน 2559-4 เมษายน 2560 ที่ผ่านมา EU นำเข้าข้าว 690,263 ตัน ลดลงประมาณ 3.8% เมื่อเทียบกับจำนวน 717,585 ตัน ในช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา โดยเป็นการนำเข้าข้าวสายพันธุ์ Japonica จำนวน 51,990 ตัน ลดลงประมาณ 6.6% เมื่อเทียบกับจำนวน 55,674 ตัน ในช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา ขณะที่ข้าวสายพันธุ์ Indica นำเข้า 638,273 ตัน ลดลงประมาณ 3.4% เมื่อเทียบกับจำนวน 661,911 ตัน ในช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา ในสัปดาห์สิ้นสุดวันที่ 4 เมษายน 2560 สหภาพยุโรปนำเข้าข้าว 26,521 ตัน ทั้งนี้ ในช่วงตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน-4 เมษายน 2560 ที่ผ่านมา สหราชอาณาจักรนำเข้า 143,394 ตัน ฝรั่งเศส 117,943 ตัน เนเธอร์แลนด์ 95,703 ตัน เยอรมนี 51,699 ตัน โปแลนด์ 49,466 ตัน อิตาลี 46,263 ตัน โปรตุเกส 40,582 ตัน เบลเยียม 31,528 ตัน สเปน 24,703 ตัน สาธารณรัฐเชค 20,947 ตัน สวีเดน 17,024 ตัน เป็นต้น

ในปีการผลิต 2015/16 (กันยายน 2558-สิงหาคม 2559) สหภาพยุโรป นำเข้าข้าว 1,251,403 ตัน เพิ่มขึ้นประมาณ 5.4% เมื่อเทียบกับจำนวน 1,187,042 ตัน ในช่วงเดียวกันของปี 2014/15 (เป็นการนำเข้าข้าวสายพันธุ์ Japonica 100,858 ตัน ลดลงประมาณ 7.0% เมื่อเทียบกับจำนวน 108,479 ตัน ในช่วงเดียวกันของปี 2014/15 และข้าวสายพันธุ์ Indica นำเข้า 1,150,545 ตัน เพิ่มขึ้นประมาณ 6.7% เมื่อเทียบกับจำนวน 1,078,563 ตัน ในช่วงเดียวกันของปี 2014/15)

ทางด้านการส่งออกนั้น สหภาพยุโรป (the European Union; EU) รายงานว่า ในช่วงตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2559-4 เมษายน 2560 มีการส่งออก 161,228 ตัน เพิ่มขึ้น 24.4% เมื่อเทียบกับจำนวน 129,551 ตัน ในช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา โดยเป็นการส่งออกข้าวสายพันธุ์ Japonica จำนวน 134,744 ตัน เพิ่มขึ้นประมาณ 25.2% เมื่อเทียบกับจำนวน 107,638 ตัน ในช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา ขณะที่ข้าวสายพันธุ์ Indica ส่งออก 26,484 ตัน เพิ่มขึ้นประมาณ 20.8% เมื่อเทียบกับจำนวน 21,913 ตัน ในช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา ทั้งนี้ในสัปดาห์สิ้นสุดวันที่ 4 เมษายน 2560 สหภาพยุโรปส่งออกข้าว 5,276 ตัน โดยประเทศอิตาลีถือเป็นผู้ส่งออกรายใหญ่ที่สุดซึ่งในช่วงตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2559-4 เมษายน 2560 ที่ผ่านมา มีการส่งออกไปแล้ว 69,330 ตัน กรีซ 29,790 ตัน สเปน 19,622 ตัน โปรตุเกส 17,394 ตัน บัลแกเรีย 12,642 ตัน สหราชอาณาจักร 4,025 ตัน เป็นต้น

ทั้งนี้ในปีการผลิต 2015/16 (1 กันยายน 2558-31 สิงหาคม 2559) สหภาพยุโรปส่งออกข้าว 236,553 ตัน เพิ่มขึ้น 2.9% เมื่อเทียบกับจำนวน 229,820 ตัน ในช่วงเดียวกันของปี 2014/15 โดยเป็นการส่งออกข้าวสายพันธุ์ Japonica 199,799 ตัน เพิ่มขึ้นประมาณ 2.2% เมื่อเทียบกับจำนวน 195,505 ตัน ในช่วงเดียวกันของปี 2014/15 ขณะที่ข้าวสายพันธุ์ Indica ส่งออก 36,754 ตัน เพิ่มขึ้นประมาณ 7.1% เมื่อเทียบกับจำนวน 34,315 ตัน ในช่วงเดียวกันของปี 2014/15

ที่มา Oryza.com และ Riceonline.com